



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ธรรมนัสเร่งแก้ปัญหาประมง ซีลักลอบ20คดีสูญหมื่นล้าน	มติชน (กรอบบ่าย)
2. พญานาคลุยล่า แก๊งทำประมงเถื่อน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3. 'ธรรมนัส'ลุยปราบสินค้าประมงเถื่อน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. นายกปล้มราคาข้าว ต้น 1.1 หมื่น คุยชวานา-ดันขึ้นอีก	ข่าวสด
5. คอลัมน์: อีโคโฟกัส: ครั้งแรกของไทย!ซื้อ-ขาย Carbon Credit	ไทยโพสต์
6. กรมการค้าภายในดันราคาพืช3หัว	เดลินิวส์
7. พาณิชย์เดินหน้าสร้างสมดุลอาหารสัตว์ จี้ผู้ผลิตซื้อข้าวโพดในประเทศก่อนนำเข้า	แนวหน้า
8. ภูมิธรรมแจงผลงาน ราคาพืชเกษตรพุ่ง	มติชน (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: จับประเด็น: ขึ้นทะเบียน GI อะโวคาโดตาก	ไทยโพสต์
10. พาณิชย์ตกใจ!คนไทยกินข้าวน้อยลง	ข่าวสด
11. คอลัมน์: มองรอบทิศ: ไม้แข็ง! ปราบฝุ่น PM2.5	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

# ธรรมนัสเร่งแก้ปัญหาประมง ซีล็กلوب20คดีสูญหมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์น้ำตกต่ำว่า วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าประมง ซึ่งในที่ประชุมยังสรุปผลไม่ได้ แต่ต้องมีค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่วางมาตรฐานใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบสินค้าตามหลักสากล ซึ่งในช่วยบ่ายของวันนี้ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จะมีการหารือถึงข้อสรุปแนวทางของมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าเพื่อการประมงของทางภาคเอกชน ว่าจะมีผลกระทบ ต่อภาคเอกชน และภาคการประมงไทยอย่างไร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนมาตรการใช้หลักสากลเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้าประเทศไทยทุกประเภท นั้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปแล้วว่า จะใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัย (Health Certificate) และใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) รวมถึงใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักสากลอยู่แล้ว พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและติดตามตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง การขนส่งสินค้าประมง ว่าผู้นำเข้านำไป

จำหน่ายที่ไหนด้วย

“สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์น้ำตกต่ำ ก็จะนำไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่มีผมเป็นประธานต่อไป ยืนยันว่าทุกอย่างจะจบได้ ในที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลนี้ สำหรับปัญหาการค้าสัตว์น้ำตกต่ำที่กำลังเป็นประเด็นก่อนหน้า นี้ ตนได้มอบหมายให้กรมประมง ดำเนินการตรวจสอบอยู่ ซึ่งมีทั้งสินค้าเพื่อการประมง รวมถึงให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับการลักลอบนำเข้า ในราชอาณาจักรอย่างไม่ถูกต้องด้วย คาดว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้จะเห็นชัดเจน” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สินค้าประมงที่กำลังมีปัญหา คือ กลุ่มหมึก กลุ่มปลาซาร์ดีน เช่น ปลาทรายแดง ปลาตาโต เป็นต้น ที่ราคาตกต่ำมากจนกระทบชาวประมง โดยล่าสุด หน่วยเฉพาะกิจพิณนาคราช ตรวจสอบพบคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ประมาณ 20 คดี มีทั้งสินค้าประมงและปศุสัตว์ รูปแบบคือใส่ในของสินค้าในตู้ขนส่งไม่ตรงกับใบสำแดงรายการ หรือสำแดงเอกสารเท็จ ทั้งนี้ ส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปรามรับคดีแล้ว คาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

# พยานาคลยล่า แก้งทำประมงเดือน

## พินาศทะเลหมื่นล้าน แจ้งกองปราบ20คดี

“ธรรมนัส” แฉขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้า  
ประมงเดือน ส่งชุดพยานาคราช ♦อ่านต่อหน้า 14

### ประมงเดือน □ ต่อจากหน้า 1

ลุยสืบหาข้อมูลเชิงลึก พบมูลค่าเสียหายกว่า 1 หมื่นล้านบาท เบื้องต้นแจ้งความที่กองปราบปรามแล้วกว่า 20 คดี ลั่นเข้ามากวาดบ้านหลังเก่าที่มีคนเคยอยู่ให้สะอาด เรื่องไฟไหม้จบแล้ว ตำรวจสรุปเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์น้ำตกต่ำ ที่กรมประมง ว่า หลังทราบปัญหาการค้าสินค้าภาคประมงตกต่ำได้ส่งชุดพยานาคราชลงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกถึงต้นตอราคาคตกต่ำ เบื้องต้นพบว่า การลักลอบนำเข้าสินค้าประมงเข้ามาในราชอาณาจักร โดยต้นทางสำแดงเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรไทยสำแดงเป็นอีกประเภท เรื่องนี้มีมูลค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ปัญหาทั้งหมดจะชัดเจนภายในเดือน ก.พ.นี้

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งกล่าวโทษร้องทุกข์ที่กองปราบปรามแล้วกว่า 20 คดี มีทั้งของในสวนกรมประมงและกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรเองไม่ได้นั่งนอนใจ เพราะปัญหามีมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 มีสินค้าทะเลลักเข้ามามากจนสิ้นระบบ ตนไม่เคยนั่งนอนใจในเรื่องพวกนี้ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ตนเข้ามาปิดกวาดบ้านหลังเก่าที่มีคนเคยอยู่ และไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ ว่าคนเก่าที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ดีหรือไม่อย่างไร เรามีหน้าที่ปิดกวาดให้สะอาดให้น่าอยู่

เมื่อถามถึงปัญหาการเรียนในกระทรวงเกษตรฯมีความคืบหน้าอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดได้ตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานในการตรวจสอบทุกเรื่องในฐานะหัวหน้าข้าราชการ ส่วนจะมอบหมายใครดำเนินการถือว่าเป็นหน้าที่ เรื่องเหล่านี้มันอยู่ในขบวนการหมดแล้ว ควรหยุดได้แล้ว เรื่องไฟไหม้ก็จบแล้วตำรวจสรุปว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่าพยายามสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมา.

## 'ธรรมนัส' ลุยปราบสินค้าประมงเถื่อน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน คณะกรรมการแก้ปัญหาการค้าสินค้าเพื่อการประมงตกต่ำ ว่า สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจ พญานาคราช เดินทางไปร้องเรียนว่ามีเอกสารที่สำแดงโดยมิชอบที่ผิดสังเกตรวมแล้วกว่า 20 คดี ทั้งของกรมประมงและกรมปศุสัตว์ เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ในแต่ละปีภาพรวมสินค้าประมงต่างๆ ส่งออกปีละ 400,000 ล้านบาท ขณะที่ในประเทศไทยอยู่ที่ 300,00 ล้านบาท

ดังนั้นขณะนี้การลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เพื่อให้กระทบกับชาวประมง คณะกรรมการ ประกอบด้วย ภาครัฐ โดยกรมประมง ภาคเอกชน ตั้งแต่หอการค้า จนถึงพี่น้องสมาคมประมง สมาคมแข่งเรือ ร่วมหารือแนวทางในการหาวิธีการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ สั่งการกำชับชุดเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้าภาคการประมง และสินค้าภาคปศุสัตว์ ที่มีการลักลอบเข้ามาสู่ราชอาณาจักรอย่างไม่ถูกต้อง โดยขณะนี้ได้ตรวจสอบอย่างเข้มข้น คาดเดือนก.พ.นี้ จะทราบว่าสินค้าอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภาคการประมงและภาคปศุสัตว์ ซึ่งเอกสารที่ได้จากการตรวจสอบ ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้กับกองปราบฯ แล้ว

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12127

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 299.45 Ad Value: 464,147.50

PRValue (x3): 1,392,442.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกบปลื้มราคาข้าว ต้น 1.1 หมิ่น คุยชาวนา-ต้นขึ้นอีก

# นายกบปลื้มราคาข้าว ต้น 1.1 หมิ่น คุยชาวนา-ต้นขึ้นอีก

ชาวบ้านแห่รับไปสระบุรี-ลพบุรี  
นักถกบอรรถกิติที่สวนลเล็ทเรกพ.  
'กิริกัญญา' ฐูใช้สภาสกักคแเจกหมิ่น  
'อั้ง' ักบ้านรอรบ'ทักมึณ' พักโทษ

'เศรษฐา' ลุยสระบุรี-ลพบุรี เข้า  
พุดคุยชาวนา ปลื้มราคาข้าวพุ่ง  
ต้นละ 1.1 หมิ่นบาท ลั่นจะทำให้  
ขยับสูงขึ้นอีก นัดประชุมบอร์ด  
เงินดิจิทัลชุดใหญ่  อ่านต่อหน้า 10

● นายกบ  ต่อจากหน้า 1

15 ก.พ. 'จุดพันธ์' เมินป.ป.ช.แนะวิธี  
หยอดน้ำข้าวต้ม ชันเป็นการกระตุ้น  
เศรษฐกิจ ไม่ใช่สงเคราะห์ 'ศิริกัญญา'  
พุ่งจะใช้วิธีการสภาทุกทางสกัดแจก 1 หมิ่น  
'สุวัจน์' เปิดบ้านทำบุญวันเกิดครบ 69 ปี  
กรม-นักรการเมือง กนดั่ง แห่อวยพรศึกกัก  
'ภูมิธรรม' คุยพรคร่วมแข็งแรงแน่น  
เปรี๊ยะ 'อั้ง' เตรียมบ้านจันทร์ส่องหล้า  
รอรบ'ทักมึณ' พักโทษ 'ทวี' รอรราชทัณฑ์  
ชงเรื่อง 12 ก.พ.นี้

'นิด' ลุยสระบุรี-เร่งต้นราคาข้าว

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. นายเศรษฐา ทวีสิน  
นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางไป  
ตรวจราชการจ.สระบุรีและลพบุรี โดย  
ใช้รถยนต์ส่วนตัว เลกซ์ัส สีดำ ทะเบียน  
3 ขส 30 กรุงเทพมหานคร

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12127

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 299.45 Ad Value: 464,147.50

PRValue (x3): 1,392,442.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกปลื้มราคาข้าว ต้น 1.1 หมิ่น คุยชวานา-ต้นขึ้นอีก

เวลา 13.00 น. นายเศรษฐาตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาด้านชลประทาน ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี มีนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ รักษิตกร อธิบดีกรมชลประทาน นายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้อำนวยการ สส.สระบุรี นายอรรถพล วงษ์ประยูร สส.สระบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายฉัตรชัย หงษ์ชูเวช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ต้อนรับ

หลังรับฟังรายงานสรุปการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากกรมชลประทานแล้ว นายเศรษฐากล่าวว่า ถือว่าดี ราคาข้าวปัจจุบันกิโลกรัมละ 11 บาท คิดเป็นตันละ 11,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ 5,000 บาท เกษตรกรได้ร้องขอมาว่าค่าปุ๋ยปัจจุบันแพงไปสักนิด ถ้าเป็นช่วงที่ราคาพืชผลดีก็พอไหว แต่ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เดียวรัฐบาลจะไปดูเรื่องราคาปุ๋ยต่างๆ จะเน้นรายได้ที่เหลือจริงๆ อยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตัน ถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้ ในฤดูกาลนี้ต่อราคาผลผลิตตันละ 11,000 บาท แต่ตนจะพยายามหาตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำราคาให้สูงมากยิ่งขึ้น รายจ่ายที่สูงอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องค่าไฟ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทาน

ศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์ ตรงนี้ถือว่าสำคัญทั้งหมดก็ดี ดูจากสีหน้าและดวงตาของเกษตรกรมีความสุขดีจากราคาข้าวในปัจจุบันนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่าน้ำใช้สำหรับเกษตรกรมีเพียงพอในการเพาะปลูกใช้หรือไม่ โดยเฉพาะการปลูกข้าวนอกฤดูกาล นายเศรษฐากล่าวว่า ได้หนหนึ่งแน่นอนเพราะราคาข้าวดีก็อยากให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ตรงนี้เข้าใจได้ และหน้าที่ของกรมชลประทานจากการที่ได้ฟังรายงานและดูรายละเอียดต่างๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรทำหน้าที่ตอบสนองให้กับประชาชนได้อย่างดีมากที่สุด ต้องขอขอบคุณเรื่องนี้ด้วย

## ลงพื้นที่ลพบุรี-ทำให้อ้อยราคาดี

นายเศรษฐาได้คุยกับผู้ว่าฯ และชื่นชมว่า นายอนุทิน ชาลวีร์กุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เลือกลงได้ดี เอกชนในพื้นที่มาทำงาน ขอให้ช่วยกันทำงานในแต่ละหน้าที่ของตัวเองให้ดี และรู้สึกดีที่เห็นทุกคนมีรอยยิ้ม รวมทั้งขอบคุณกรมชลประทานด้วย

จากนั้น นายเศรษฐาเดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับ แล้วนั่งลงพูดคุยกับประชาชนว่า ราคาข้าวต้องให้ได้ดีอย่างไร

น้อย 6,000 บาทต่อไร่ ให้อยู่ได้ เดียวจะพยายามทำให้สูงขึ้น และขอให้เหลือการทำนาปีละ 1 รอบ คนได้พูดคุยกับกรมชลประทานแล้ว เขาก็มั่นใจ ต้องขอให้ฟ้าฝนเป็นใจด้วยแล้วกัน และถ้ามีปัญหาเรื่องน้ื่อนอกระบบ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จะช่วยเหลือ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภาค 1 ก็มา เราจัดสถานีคอกอยู่แล้ว ถ้าใครจ่ายคอกเบี้ยแล้วเกินเงินต้น ให้ยกเลิก อย่ากลัว แต่ตนขอฝากเรื่องการเผาซึ่งข้าวด้วย เชื่อว่าจะมีกมมารับซื้อต่อข้าวไปขายจะได้ราคาไร่ละ 50 บาท ถือเป็นรายได้เสริมที่ดี ขอให้ชาวบ้านช่วยลดเรื่องการเผาเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยเช่นกัน

เวลา 15.15 น. นายเศรษฐาตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง

**เปิดงาน** - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุชาติ รักษิตกร อธิบดีกรมชลประทาน นายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้อำนวยการ สส.สระบุรี นายอรรถพล วงษ์ประยูร สส.สระบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายฉัตรชัย หงษ์ชูเวช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ต้อนรับ



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12127

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 299.45 Ad Value: 464,147.50

PRValue (x3): 1,392,442.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกปลี้มราคาข้าว ต้น 1.1 หมิ่น คูยชานา-ตันขึ้นอีก

ลำสนธิ และรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล ที่วัดสิงหาราม ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าฯ ลพบุรี นายวรงค์ วัชรปัญญา สส.ลพบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย ดือนรับ รวมถึงมีประชาชนมาผูกผ้าขาวม้าให้นายกฯ

นายเศรษฐากล่าวกับสมาคมไร้อ้อยที่มาต้อนรับว่า รัฐบาลเดินทางไปยังต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ไปหาบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทไฮเทคมาอย่างเดียว ไปดูเรื่องนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วย เรื่องของรากหญ้า เรื่องของเกษตรกร รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญมาก รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็วิ่งเต็มที่ รวมถึงรวม.อุตสาหกรรม ไม่ต้องห่วงเราดูแล และรัฐบาลตั้งใจจะทำให้ไร้อ้อยราคาดี

## เล็งจัดบแท่น้ำท่วม-ถนนขึ้นเขา

จากนั้น นายเศรษฐากราบนมัสการพระภิกษุสามเณร ร้องเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และพระครูสุนทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดสิงหาราม โดยรองคณะจังหวัดได้ขอให้ นายกฯ ช่วยเหลือดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนที่ไม่เพียงพอ ปัญหานักเรียนมัธยม 1-3 ไม่มีอาหารกลางวัน เรื่องการจัดหาแม่ครัวและการจัดหาโรงที่โรงเรียนของวัดยังมี ซึ่งนายเศรษฐาสั่งการให้นายวรงค์ เข้าพบในวันจันทร์ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว และยืนยันเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เคียวจะจัดการให้

เวลา 18.00 น. นายเศรษฐาชมขบวนประวัติศาสตร์ (ขบวนนบพระ) ที่บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี เวลา 18.15 น. เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดงาน ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี และเวลา 21.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ

นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่า จ.ลพบุรี เป็นครั้งแรกที่มาตอนหาเสียง แต่ไม่ได้มาอ.ชัยบาดาล ครั้งแรกมาดูเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำท่วม ตกใจเหมือนกัน ว่าน้ำท่วมสูงเยอะ ฉะนั้นการทำเขื่อนการบริหารจัดการเรื่องน้ำวันที่ 12 ก.พ.นี้จะให้สส.เข้าไปพูด



เบิร์ตเคย์ - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรวม.พาณิชย์ อวยพรวันเกิดครบ 69 ปี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนาเก่า ที่บ้านพักเขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ 9 ก.พ.

คุยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ว่าคืออะไร และขอรายละเอียดก่อนแล้ว จะจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม

ต่อข้อถามว่า จ.ลพบุรีมีปัญหาเรื่องลิง ซึ่งสองวันนี้มีการจับลิงเข้ากรง นายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบ เคียวต้องพูดคุยกัน เคียวจะไปทานอาหารว่าง คงจะพูดคุยกันหลายๆ เรื่องและเรื่องถนนที่ขึ้นเขาที่มีการคิดซัด เพราะบนาควันนี้ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวขึ้นมา 2 เลนก็ซัด เพราะมีความลาดชันสูง และสส.ได้เสนอมาแล้ว คงมีการพูดคุยกับรวม.คมนาคมและปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าสามารถทำตรงไหนได้บ้าง อย่างจ.ลพบุรีเป็นเมืองรอง เรื่องการสัญจรไปมาถือเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องความปลอดภัยด้านลิง ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเอกลักษณ์และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่เรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณะ เป็นเรื่องสำคัญตรงนี้คงจะต้องพูดคุยกัน

เมื่อถามว่าการลงพื้นที่วันนี้มีประชาชนเรียกร้องเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต นายเศรษฐากล่าวว่า ยังไม่มี แต่ไม่ต้องเร่ง ดนก็เร่งอยู่แล้ว จะมีการประชุมเข้าใจว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน

Digital Wallet ในวันที่ 15 ก.พ.นี้จะมีการตอบคำถามได้หมด

นายเศรษฐาโพสต์ข้อความว่า “เรื่องคอกเบี้ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วช่วยพี่น้องประชาชนเรื่องค่าใช้จ่ายได้อย่างทันที โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณของรัฐ ผมจะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารต่อไปพยายามโน้มน้าวธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เห็นใจที่พี่น้องประชาชนที่ยากลำบาก ไม่ยอมแพ้ครับ พยายามต่อไปครับ”

## บอर्डเงินดิจิทัลประชุม 15 ก.พ.

ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีข้อเสนอแนะ 8 ข้อ ต่อรัฐบาลในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ต้องหาทางป้องกันและพิจารณาให้รอบคอบ รวมทั้งเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแก่ชะลอตัว ควรช่วยแก้กลุ่มเปราะบาง และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนว่า ยังไม่มีเอกสารส่งถึงอย่างเป็นทางการ แต่เราได้เห็นแล้วในรายละเอียดมีข้อห่วงใยบางประการ เช่น เรื่องขอบเขต

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12127

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 299.45 Ad Value: 464,147.50

PRValue (x3): 1,392,442.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกป्लीมราคาข้าว ต้น 1.1 หมิ่น คุยชวานา-ต้นขึ้นอีก

กรอบอำนาจ พ.ร.บ.ป.ช. ตามมาตรา 32 พุดถึงการให้ป.ช.ทำ ข้อเสนอแนะเรื่องนโยบายได้ แต่เป็นเรื่องการป้องกันทุจริต แต่เรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของที่บางข้อเป็นอำนาจ ขอบเขตของรัฐบาล

หากเอกสารของป.ช.เข้ามาทันจะนำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ระบุวันมาแล้วคือ 15 ก.พ. กรอบงานยังเหมือนเดิมและเดินหน้าโครงการต่อไป โดยมีภารกิจคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทุจริต รับฟังความเห็นในสังคม รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบการเงินอื่นๆ เพื่อให้ตัวระบบมีความครอบคลุมมากขึ้น แต่บางประเด็นอาจเป็นความไม่เข้าใจของป.ช. ในเบื้องต้น หรืออาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่เราชี้แจงได้ เช่น เรื่องกลไกเปลี่ยนเป็นการกู้ เรื่องบล็อกเชนที่ค่อนข้างยาก ส่วนเรื่องใดที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเราจะหาหนทางชี้แจง ทำความเข้าใจต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามกรณีความเห็นป.ช. มีเรื่องรายละเอียดคนนโยบายที่ไม่เหมือนตอนพรรคเพื่อไทย (พท.) หาเสียง อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ และอาจส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดูเรื่องนี้ กังวลหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า ต้องเรียนว่านโยบายในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลชุดก่อนหน้าแทบไม่มีเลย ตนก็กังวล และอย่างน้อยเราทำตามที่บอกไว้ ถึงแม้รูปแบบจะเปลี่ยน หากไปอ้างถึงนโยบายของพรรคการเมือง ต้องเรียนว่าตอนที่ทำนโยบายทุกนโยบายเมื่อเขียนส่งกกต.จะกำหนดว่า “ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม”

## หมิ่นป.ช.แนะวิธีหยอดน้ำข้าวต้ม

เมื่อความเหมาะสมเปลี่ยนไปเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยน และนี่ไม่ใช่ข้อยกเว้นของพรรคการเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลประกอบขึ้นจากหลายพรรค เมื่อมีการหารือตกลงกันแล้วมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เราจะยึดนโยบาย

พรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ต้องผสมผสานกันทั้งหมดเพื่อหากความลงตัวที่สุดและเดินหน้าได้

เมื่อถามว่ากลุ่มเป้าหมายแจกเงิน 1 หมื่นบาทยังเป็นกลุ่มเดิมหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า ยังคงเป็นกลุ่มเดิมที่ป.ช.ตั้งข้อเสนอแนะข้อท้ายๆ คูเหมือนเสนอให้กลับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้ว และเราเห็นชัดเจนว่ากลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ เป็นเพียงการหยอดน้ำข้าวต้ม จึงต้องมีกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมา ฉะนั้น แนวคิดการทำนโยบายแน่นอนว่าเป็นของรัฐบาล เพราะรัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อประชาชน

“บางหน่วยงานไม่ต้องตอบรับเสียงสะท้อนต่อประชาชน หากเศรษฐกิจกำลังหนักลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ คนรับผิดชอบคือรัฐบาล เราต้องแสดงความชัดเจนว่านโยบายที่ได้รับการแถลงต่อรัฐสภาแล้วบรรจุเป็นนโยบายของรัฐ มีหน้าที่ที่ต้องเดินหน้าให้ได้ แต่แน่นอนต้องทำภายใต้กรอบของกฎหมาย” นายจุลพันธ์กล่าว

เมื่อถามว่า 15 ก.พ. ที่มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นจุดชี้วัดว่าจะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า คิดว่าชัดเจนว่าจะเดินหน้า ส่วนกรอบเวลารอให้สะเด็กลงก่อนให้ฟื้นฟูหลายต่อบก่อนแล้วจะเห็นชัดขึ้น ยืนยันว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่การสงเคราะห์

## “ใหม่” ลั่นใช้สภาสกัดแจก 1 หมื่น

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีใครไม่เห็นด้วยว่าเศรษฐกิจขณะนี้ไม่ดี แต่จะเข้านิยามของวิกฤตสากลหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยกัน แต่ที่แน่ๆ คือเศรษฐกิจไม่ดีเราจึงจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ เข้ามาพยุงเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นมาได้ แต่การไปจ้องจ้องอยู่กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

อย่างเดียว อาจทำให้โครงการอื่นที่ต้องเกิดขึ้นแล้ว ณ วันนี้ เพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาได้ แต่ต้องมารอคิวที่ตลอดแล้วทำให้ทุกอย่างต้องดีเลย์ รวมถึงเสียโอกาสที่จะพยุงให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้เร็วขึ้นได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากรัฐบาลเดินหน้าดูเหมือนมีเงินจ้องจะร้องเรียน โครงการอาจจะสะดุดหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเตือนมาตั้งแต่ต้น หากเลือกทางนี้ ทางที่จะลุยไฟด้วยการออกพ.ร.บ.เงินกู้มาใช้ในโครงการ สุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องแฉแน่นอน “แต่ไว้ใจได้ว่าพรรคก้าวไกลไม่ร้อง เพราะเราไม่เห็นด้วยที่องค์กรอิสระจะเข้ามาแทรกแซงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในลักษณะนี้ การที่จะมาบอกว่าทำได้หรือไม่ได้นั้น ไม่ใช่จะใช้หน้าที่ขององค์กรอิสระ ให้เป็นหน้าที่สภา แต่ห้ามไม่ได้จริงๆ ที่จะมีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะรายงานของ ป.ป.ช.ที่นำจะเป็นสารตั้งต้นสำหรับการเขียนคำร้องได้เป็นอย่างดี”

เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกลจะไม่ร้องแต่จะใช้วิธีการของสภาสกัดใช้หรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ใช่ เราคงใช้วิธีการในสภาทุกวิถีทางในการที่จะสกัดโครงการนี้ และจะพูดเหตุผลในการที่เราสกัดให้ประชาชนได้รับทราบ

## ปชป.ย้ำถึงเวลาต้องตัดสินใจ

ด้านนายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ป.ป.ช.มีอำนาจเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อกรม.ได้ และไม่มีมาตรการบังคับว่ารัฐบาลต้องทำตามข้อเสนอแนะ ดังนั้นนายกฯ และพรรคเพื่อไทยอย่าตกใจถ้ามันใจแนวทางของรัฐบาลถูกต้องก็เดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้เร็วที่สุด เพราะประชาชนรออยู่ ซึ่งเตือนมาหลายรอบแล้ว และขออย่าให้คนของรัฐบาลมาทำลายความน่าเชื่อถือของ ป.ป.ช. ที่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย

“ขณะนี้เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคน ทุกพรรคที่อยู่ใน ครม.ต้องคิดหนัก แต่ขอให้รัฐบาล



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12127

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 299.45 Ad Value: 464,147.50

PRValue (x3): 1,392,442.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกปल्लीมราคาข้าว ต้น 1.1 หมื่น คุยชวานา-ต้นขึ้นอีก

ทำให้สำเร็จ เพราะประชาชนรออยู่ เสียใจเดือน เสียงทักท้วง ก็รับฟังไว้ไปพิจารณาถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องนี้และนายกฯ คนปัจจุบันก็ไม่น่ากังวลเพราะมีอดีตนายกฯ สองคน เป็นที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยม เชื่อว่าประสพการณ์ทั้งสองท่านจะพานายกฯ คนปัจจุบันเดินไปถึงจุดหมายได้ไม่ยาก ส่วนจุดหมายที่ใดนั้นต้องคุยกันให้ชัด” นายรามศกกล่าว

## ‘สุวัจน์’ เมิร์ธเคย์ 69 ปีติดคัก

ที่บ้านถนนราชวิถี กทม. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานพรรคชาติพัฒนาเก่า(ชพก.) เปิดบ้านจัดพิธีสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 69 ปี 9 ก.พ.2567 ซึ่งช่วงเช้าสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ซึ่งมีครอบครัว และบุคคลในวงการการเมืองภาคธุรกิจเข้าร่วมอวยพรคับคั่ง โดยนายสุวัจน์ มอบเหรียญหลวงพ่อกุณ ปริสุทธิ 91 ปี รุ่นฐิติจริงจริง ให้ผู้มาร่วมงาน

นักการเมืองที่มาอวยพร อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ และพล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒน์วงศ์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายสุวัจน์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) นายเกษาศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สว. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร สว. นายชาญกฤษ ชาญวิทย์ รวมถึง สส. อดีตสส. กรรมการบริหารพรรค-สมาชิกพรรคชาติพัฒนา และพรรคชาติพัฒนาเก่า

## ‘นิด-อ้วน-อิง’ ร่วมอวยพร

เวลา 11.50 น. นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นำแจกันดอกไม้มามอบให้และกล่าวอวยพรว่า “ขอให้ท่านสุวัจน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเสาหลักของการเมืองไทยไปอีกนานๆ ถือว่าเราเป็นเจเนอเรชันเดียวกัน แต่ท่านอายุเยอะกว่า ผมอายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตามขอให้เป็นที่ปรึกษาของเราไปเรื่อยๆ”

นายสุวัจน์ตอบว่า ขอให้ท่านนายกฯ ทำงานเพื่อแก้วิกฤตของประเทศ ซึ่งนายเศรษฐาตอบกลับว่าแน่นอน ทำเต็มที่ นายสุวัจน์กล่าวต่อว่า “ท่านนายกฯ ขยันอยู่แล้ว ทำเพื่อประเทศ ขออนุญาตมอบพระ หลวงพ่อกุณ รุ่นฐิติจริงจริง ขอให้เป็นที่ปรึกษาจริงๆ แก่วิกฤตเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย” เหรียญหลวงพ่อกุณที่มอบให้ สร้างในวันเกิดของหลวงพ่อกุณ คือวันที่ 4 ต.ค. เป็นเหรียญ รุ่นสุคทัยและปีสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อกุณจะละสังขาร

จากนั้น นายเศรษฐา และนายสุวัจน์ ร่วมรับประทานอาหาร โดยมีเสี่ยอ้วน-นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย มาคมเป็ง-นางนวลพรรณ ล่ำซำ ว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดนายสุวัจน์ และร่วมโต๊ะอาหารด้วย

## ‘ภูมิธรรม’ ไหวพริบร่วมแน่นเปรี๊ยะ

นายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนต้องมาร่วมความแสดงความยินดีกับนายสุวัจน์ แน่นนอน และวันนี้เป็นวันฐิติจริงจริงเป็นเทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีน ในโอกาสปีใหม่ และครบรอบวันเกิด 69 ปีของนายสุวัจน์ ที่เป็นบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณค่า อยู่คู่เมืองไทยมานาน คนมาพบท่านถือโอกาสปีนิงมาทานอาหารฟรีสักหนึ่งมือ

“ท่านสุวัจน์เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล วันนี้รัฐบาลมีความมั่นคงเดินหน้าต่อไป วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนทุกพรรค แม้จะเป็นรัฐบาลผสมก็เหมือนกับรัฐบาลผสมที่ผ่านมา เป็นรัฐบาลที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน ฝ่าฟันอุปสรรค

มาด้วยกันท่ามกลางปัญหาของประเทศ เรามาร่วมมือกันทำงานอย่างเข้าหากันด้วยดี” นายภูมิธรรมกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการเมือง นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี เรามาคุยสิ่งดีๆ ต้องพูดเรื่องมงคล แต่ยืนยันพรรคร่วมรัฐบาลยังแข็งแรงแน่นเปรี๊ยะ ไม่เชื่อให้ดูคำว่า “ฐิติจริงจริง”

น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์โดยเปิดเผยก่อนที่ข่าวจะให้ดู พร้อมกล่าวว่า ที่เดินช้าเพราะขาเจ็บ ล้มจากการเล่นสกีที่ญี่ปุ่น หมอให้ใส่เฝือกอ่อน 4 สัปดาห์ แต่คนต่อรองเหลือ 1 สัปดาห์ ยืนยันว่ายังสามารถปฏิบัติภารกิจได้อยู่ และวันที่ 10 ก.พ. จะไปร่วมงานตรุษจีนที่เยาวราช ร่วมกับนายเศรษฐา ด้วยตามกำหนดการเดิมจากนั้นน.ส.แพทองธาร ไปร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

## ถ้าภาพหุ่นกระตั้นเศรษฐกิจ

นายสุวัจน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนมอบเหรียญหลวงพ่อกุณ ปริสุทธิ 91 ปี รุ่นฐิติจริงจริง ให้ผู้มาร่วมงาน สะท้อนว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะอยากให้ประเทศชาติเศรษฐกิจดีขึ้น และรัฐบาลประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จึงได้พูดคุยกับนายกฯ ว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและกำลังรอการแก้ไขอยู่ โอกาสนี้จึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างซอฟต์แวร์ที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วย พร้อมให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เรื่อยกันสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต นายสุวัจน์กล่าวว่า มองเป็น 2 ประเด็น คือมองในแง่ความจำเป็นและความถูกต้องก่อนการเลือกตั้งพรรคการเมืองส่วนใหญ่หาเสียงด้วยการเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจ และเมื่อเลือกตั้งเสร็จพรรคฝ่ายค้านเป็นฝ่ายชนะ สะท้อนว่าปัญหา

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12127

หน้า: 1(บน), 10, 11

Col.Inch: 299.45 Ad Value: 464,147.50

PRValue (x3): 1,392,442.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกป्ली่มราคาข้าว ต้น 1.1 หมั้น คู่ยชานา-ต้นขึ้นอีก

เศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤตแล้วจริงๆ จึงเชื่อว่านโยบายนี้ของรัฐบาลหากขับเคลื่อนได้จะเป็นเรื่องดี ต้องยอมรับว่าตัวเลขการลงทุนการส่งออกยังไม่สูง และจีดีพียังถดถอย การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือคนรากหญ้า อาจมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล แต่หากเกิดปัญหาข้าว่าต้องรับผิดชอบ

ส่วนในเชิงนโยบายต้องมองในมุมของกฎหมายด้วย จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลนำความเห็นของแต่ละหน่วยงานที่ได้มาไปพิจารณา และลงรายละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงขอให้รอฟังคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไร

## ‘ทวิ’ ยังไม่เห็นชื่อ ‘ทักษิณ’ พักโทษ

พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษหลังเวลาเที่ยงคืนวันที่ 17 ก.พ.ว่า ยังไม่มีการเสนอรายชื่อขึ้นไปที่ตนให้รับทราบ ในฐานะรมว.ยุติธรรม แต่ทราบว่าการพักโทษของกรมราชทัณฑ์อาจมีประชุมไปแล้ว เนื่องจากปกติทุกๆ เดือน กรมราชทัณฑ์จะประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังทั่วประเทศที่มีสิทธิหรือมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษทั้งแบบปกติและแบบกรณีมีเหตุพิเศษ

โดยจะมีการรายงานมายังรมว.ยุติธรรม ประมาณ 1,000 รายในแต่ละเดือน

“ตอนนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้มีการรายงานมาและยังไม่เห็นชื่อใคร ภาคกรมราชทัณฑ์อาจรายงานมาในเร็วๆ นี้ อาจภายในวันนี้ ไม่ก็วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. แต่ทุกอย่างจะมีกระบวนการที่ต้องตรวจสอบต่ออีกขั้นตอน โดยมีปลัดและรองปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการ ซึ่งต้องตรวจสอบในรายละเอียด ส่วนเรื่องการอายัดตัวเรียนว่าการพักโทษกับการอายัดตัวเป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งการอายัดตัวจะเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการ” พ.ต.อ.ทวิกล่าว

### ‘อิง’ เตรียมบ้านจันทร์ฯรอรับ

ที่กระทรวงการต่างประเทศ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่านายทักษิณ จะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่

อ่านต่อหน้า 11

## ● นายกฯ □ ต่อจากหน้า 10

18 ก.พ.ว่า ยังไม่ทราบเลย ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากกรมราชทัณฑ์ และพ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ว่ามีรายชื่อคุณพ่อหรือไม่

“หวังว่าจะมีชื่อแน่ๆ แต่ยังไม่ทราบยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะ”

ผู้สื่อข่าวถามว่าขั้นตอนการขอพักโทษทางครอบครัว ได้เป็นผู้ขอด้วยหรือไม่หรือเป็นขั้นตอนที่กระทรวงยุติธรรมดำเนิน

การเอง น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ต้องดูว่าเข้าเกณฑ์ไหม อันนี้ไม่ทราบ คุณพ่อเป็นคนทำเอง ครอบครัวไม่ได้ทำ แต่ยังไม่ทราบว่าชื่อจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ ตอนนี้ยังไม่มียะไรมาก ทางครอบครัวแก่เตรียมความพร้อมที่บ้านเฉยๆ เพราะอยากให้ออกมาตลอดอยู่แล้ว เตรียมตั้งแต่คุณพ่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเตรียม เป็นการเตรียมที่บ้านจันทร์ฯส่งหล้าไว้

ต่อข้อถามว่าตื่นตื่นหรือไม่ว่าจะถึงวันที่ 18 ก.พ.แล้ว น.ส.แพทองธารกล่าวว่า “ตื่นตื่น ตื่นตื่นค่ะ ตื่นตื่นแน่นอน ตื่นตื่นมาทุกกะ”

ผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากเตรียมบ้านแล้วทางครอบครัวได้เตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรส์หรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า “เดี๋ยวก็ไม่เซอร์ไพรส์”

น.ส.แพทองธารกล่าวถึงการต่อสู้คดีในมาตรา 112 ที่อัยการเตรียมอายัดตัวนายทักษิณว่า คดีนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของอัยการ ยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป อัยการได้เข้าไปสอบสวนคุณพ่อแล้ว ตามนั้น เป็นไปตามกระบวนการ เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากได้รับการปล่อยตัวแล้วยังเหลือคดีนี้อีก 1 คดี ที่ต้องรอการพิจารณา น.ส.แพทองธารกล่าวว่า “กังวลจนไม่กังวลแล้วค่ะ”

# ครั้งแรกของไทย!ซื้อ-ขาย Carbon Credit 'ธ.ก.ส.'นำร่องต้นละ3พันบาท/ชุดตอโจทย์ Net Zero



**ค**าร์บอนเครดิต (Carbon Credit) กลายเป็นศัพท์เวิร์ดใหม่ที่แวดวงธุรกิจกำลังให้ความสำคัญและมีการพูดถึงอย่างแพร่หลาย ซึ่งในมุมมองของโลกธุรกิจได้ถูกใช้เป็นกลไกตลาดเพื่อจูงใจให้อุตสาหกรรมหันมาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น เหล่านี้เกิดมาจากพันธสัญญาของนานาประเทศทั่วโลก กับภารกิจในการ “ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อช่วยรักษาสีเขียวของโลก” เพื่อช่วยรักษาสีเขียวของโลก

พูดกันให้เข้าใจง่าย ๆ คาร์บอนเครดิต เปรียบดั่งสินค้าที่แต่ละบริษัทได้มาจากการทำกิจกรรมเพื่อรักษาสีเขียวของโลก เช่น การปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่แต่ละบริษัท แต่ละธุรกิจซื้อสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองเพิ่ม หากมีความจำเป็นต้องปล่อยเพิ่มมากกว่าโควตาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่ได้รับ นั่นหมายความว่าประเทศที่มีการผลิต คาร์บอนเครดิต ได้ก็จะสามารถทำการซื้อขายกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ได้ด้วย

จุดนี้จึงเหมือนเป็นแหล่งรายได้เสริมทางหนึ่งสำหรับชุมชน ที่สามารถปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวจนสามารถเข้าสู่ “ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต” ได้ในที่สุด ตัวอย่างง่าย ๆ ของการผลิต คาร์บอนเครดิต ก็มาจากการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหลายอุตสาหกรรมก็เริ่มมีนโยบาย กิจกรรมอาสาต่างๆ ในการปลูกป่าหรือ

กิจกรรมรักษาสีเขียวทั่วโลก ที่ถือเป็นหนึ่งในจุดกำเนิด คาร์บอนเครดิต หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับ คาร์บอนเครดิต

อย่าง “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” ที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับชุมชนในการดำเนินโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อเดินหน้านำแนวทางส่งเสริมการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดย “ฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.” กล่าวไว้ว่า จากการที่ ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าตามพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

มีการพัฒนาและยกระดับไปสู่ “โครงการธนาคารต้นไม้” และ “ชุมชนไม่มีค่า” จนปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,800 ชุมชน มีต้นไม้ขึ้นทะเบียนกว่า 12.4 ล้านต้น และมีสมาชิกถึง 1.24 แสนคน มูลค่าต้นไม้ในโครงการอยู่ที่ราว 4.3 หมื่นล้านบาท และสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ในปี ค.ศ.2065 ธ.ก.ส.จึงได้จัดทำโครงการ BAAC Carbon Credit ขึ้น และนำร่องโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ และธนาคารต้นไม้บ้านแดง จังหวัดขอนแก่น ด้วยจำนวนคาร์บอนเครดิต 453 ตันคาร์บอน โดยขายทั้ง CSR ในราคาต้นละ 3 พันบาท

และเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2567 ธ.ก.ส.ได้เปิดโครงการ BAAC Carbon Credit และการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย จากชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่และบ้านแดง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 ตันคาร์บอน (ที่ได้รับการรับรองปริมาณ

การกักเก็บคาร์บอนเครดิต เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2566) โดย ธ.ก.ส.รับซื้อในราคาทั้ง CSR ต้นละ 3 พันบาท คิดเป็นเงินรวม 1.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ.2065

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้

สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนมา

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ จนยกระดับไปสู่ชุมชนไม้มีค่า มีการนำต้นไม้ที่ปลูกมาแปลงเป็นสินทรัพย์เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และนำมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นไม้ป่าไม้ ปีละ 116 ล้านบาท และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส.จึงได้ร่วมกับชุมชนธนาคารต้นไม้ ดำเนินโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อเดินทางสู่แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ และตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เริ่มจากการขึ้นทะเบียนโครงการ การตรวจนับจำนวนต้นไม้ การตรวจรับรองคาร์บอนเครดิตจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body: VVB) การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจาก อบก. เพื่อนำปริมาณการกักเก็บดังกล่าวไปตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)

ได้เริ่มโครงการนำร่องที่โครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่และธนาคารต้นไม้บ้านแดง จังหวัดขอนแก่น จำนวนคาร์บอนเครดิต 400 ต้นคาร์บอน โดย ธ.ก.ส.ซื้อ-ขายทั้ง CSR ในราคาต้นละ 3 พันบาท คิดเป็นเงินรวม 1.2 ล้านบาท จากราคาตลาดที่รับซื้ออยู่ที่ 200-2 พันบาทต่อต้นคาร์บอน และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกษตรกรในชุมชนจะมีรายได้ 8.42 แสนบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ผู้ปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวที่จะมาดูดซับปริมาณคาร์บอน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุข้อตกลงความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่วางไว้” **ฉัตรชัย** กล่าว

ด้านหลักการคิดคำนวณต้นไม้ 1 ต้น ช่วยสร้างปริมาณคาร์บอนเครดิตได้เฉลี่ย 9.5 กิโลกรัมคาร์บอนต่อปี ซึ่งพื้นที่ขนาด 1 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้เฉลี่ย 100 ต้น จะได้ปริมาณคาร์บอนเครดิต 950 กิโลกรัมคาร์บอนต่อปี ณ ราคาขายทั้ง CSR 3,000 บาทต่อต้นคาร์บอน (อัตราคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 70:30) กล่าวคือ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าขึ้นทะเบียนต้นไม้ในแต่ละต้น การตรวจนับและประเมิน การออกใบรับรอง เป็นต้น คิดเป็น 30% ของมูลค่าการขาย ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายที่ 70% ของราคาขาย หรือประมาณ 2 พันบาทต่อไร่ต่อปี หรือกรณีปลูกต้นไม้แบบหัวไร่ปลายนา จะสามารถปลูกได้เฉลี่ย 40 ต้นต่อไร่ คิดเป็น 380 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ต่อปี จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 800 บาทต่อไร่ต่อปี

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีชุมชนที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกและได้รับใบประกาศเกียรติคุณ LESS จาก อบก.แล้ว 84 ชุมชน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้กว่า 2.7 ล้านตันคาร์บอน โดย ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับชุมชนธนาคารต้นไม้ในการกักเก็บคาร์บอนแล้วจำนวนกว่า 3.8 ล้านบาท

**ฉัตรชัย** กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส.พร้อมขยายผลการสร้างคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ไปยังชุมชนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ โดยสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่ดินของตนเองและชุมชน ปีละประมาณ 1.08 แสนต้น ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะนำมาซื้อ-ขายได้กว่า 5.1 แสนต้นคาร์บอนภายใน 5 ปี ด้วยงบดำเนินการเบื้องต้นแรก 40 ล้านบาท การส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การเพาะกล้าไม้ เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ การทำนาเปียกสลับแห้ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน การลดพื้นที่การเผาตอซังข้าว อ้อยและข้าวโพด เพื่อลด PM 2.5 การเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลน การนำผลผลิตจากต้นไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การนำวัสดุจากไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตน้ำส้มควันไม้ ปลูกสมุนไพร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น

ขณะที่ ในมุมมองของเกษตรกรในโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ จังหวัดขอนแก่น ยอมรับว่า ดีใจ และภูมิใจที่ทางรัฐบาล และ ธ.ก.ส.เข้ามาเดินหน้า **โครงการ BAAC Carbon Credit** นี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกต้นไม้เพื่อรอขาย ซึ่งมีระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี อีกทั้งโครงการนี้ก็ให้ผลดีข้างเคียงค่อนข้างเยอะ ไม่เพียงแครายได้เสริมที่เข้ามา แต่ยังช่วยโลก ช่วยสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ดีต่อโลกอย่างมาก

“การขายคาร์บอนเครดิตถือเป็นผลพลอยได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ ไม่เพียงแต่เม็ดเงินที่จะได้กลับคืนมา แต่ผล

ที่มากกว่าคือ ความสุข เราได้  
เป็นกำลังเล็กๆ ในการช่วยสังคม  
ช่วยสิ่งแวดล้อม และช่วยโลก  
ต้นไม้สามารถดูดซับสารพิษ  
ฟอกอากาศเสียได้ ช่วยให้เรามี  
อากาศที่ดีใช้กันได้มากขึ้น”

สำหรับ โครงการ

BAAC Carbon Credit เป็น  
อีกหนึ่งทางเลือกในการทำให้  
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ  
สามารถบรรลุเป้าหมายใน  
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ตั้ง  
ไว้ ซึ่งนอกจากหน่วยงานจะ  
ได้รับประโยชน์ในด้านธุรกิจที่  
มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม  
แล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุน  
และให้กำลังใจชุมชนในการดูแล  
และปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ทำให้  
ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวที่ได้  
รับการปกป้องโดยคนในชุมชน  
สะท้อนถึงความเข้มแข็งใน  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็น  
ประโยชน์ต่อคนทั้งโลกอีกด้วย.

# กรมการค้าภายในดันราคาพืช3หัว

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมมาตรการรับมือฤดูกาลผลิตพืช 3 หัว ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม โดยปีนี้ผลผลิตพืช 3 หัว มีจำนวนรวม 231,608 ตัน แยกเป็นหอมแดง 143,988 ตัน หอมหัวใหญ่ 32,967 ตัน และกระเทียม 54,653 ตัน ซึ่งทุกตัวกรมฯ ได้ประสานผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม ห้างค้าส่งค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน เข้าไปช่วยรับซื้อ เพื่อดึงผลผลิตออกนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้เกษตรกรไม่ถูกกดราคา และขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของหอมแดง จ.ศรีสะเกษ กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการ เข้าไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกร ปริมาณ 6,875 ตัน จากปริมาณผลผลิตรวม 73,657 ตัน ตั้งแต่ช่วงต้นฤดู และขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ หอมแดงสด กก.ละ 13-15 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 11 บาท หอมแดงแห้ง กก.ละ 40-50 บาท ปีที่แล้ว กก.ละ 30-50 บาท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นายกรณิจกล่าวว่า จากนั้นไปจะมีผลผลิตพืช 3 หัวในส่วนของภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดก่อน ซึ่งกรมได้ประสานผู้ประกอบการ เข้าไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วเช่นเดียวกัน โดยหอมหัวใหญ่ จะซื้อ 7,500 ตัน หอมแดง 7,600 ตัน และกระเทียม 8,200

ตัน และยังประสานสถานีบริการน้ำมัน เข้าไปรับซื้ออีก 500 ตัน เพื่อจะได้ทำการนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เติมน้ำมัน รวม 1,321 สาขา รวมทั้งจะเข้าไปซื้อ เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านโมบายพาณิชย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย โดยพืช 3 หัวที่จะออกสู่ตลาด แยกเป็นหอมหัวใหญ่ ปลูกใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มีปริมาณรวม ไม่น้อยกว่า 32,967 ตัน หอมแดง ปลูกใน จ.เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน คงเหลือปริมาณรวม 77,697 ตัน เพราะในส่วนของ จ.ศรีสะเกษ ที่มี 73,657 ตัน ผลผลิตออกหมดแล้ว และกระเทียม ปลูกใน จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ปริมาณ 54,653 ตัน

“กรมฯ ได้เข้าไปดูแลพืช 3 หัว ตามนโยบายที่ได้รับจากรมว.พาณิชย์ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาก เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต ซึ่งทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงและกระเทียม อยากแนะนำอย่าเพิ่งรีบขายแบบหัวสด เพราะหากเก็บไว้เป็นหัวแห้ง จะได้ราคาดีกว่า”

ทั้งนี้ที่ผ่านมาพืชผลการเกษตรที่ออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ ต่าง ๆ หลายฝ่ายได้ร่วมมือกัน เพื่อช่วยผลักดันให้เกษตรกร มีพื้นที่ และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือเป็นอย่างดี.

## พาณิชย์เดินหน้าสร้างสมดุลอาหารสัตว์ จีผู้ผลิตซื้อข้าวโพดในประเทศก่อนนำเข้า

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ ได้มอบนโยบายดูแลสินค้าเกษตรแบบเชิงรุก โดยการติดตามสถานการณ์การผลิต ความต้องการใช้ พร้อมทำมาตรการเชิงรุกล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด รวมถึงหารือภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติ ขณะเดียวกัน ต้องสร้างสมดุลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคนั้น

โดยล่าสุด กรมอยู่ระหว่างหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ทั้งเกษตรกรผู้ปลูก วัตถุดิบอาหารสัตว์ อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อหาจุดสมดุลของผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับร่วมกัน และหาทางลดต้นทุนให้เกษตรกร สาเหตุที่เริ่มจากอาหารสัตว์ก่อนเพราะไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์มูลค่าหลายแสนล้านบาท หากราคาอาหารสัตว์แพง ก็จะกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงและทำให้ราคาเนื้อสัตว์สูงตาม สุดท้ายผู้บริโภค โดยเฉพาะคนไทยจะได้รับผลกระทบ

“อยากให้โรงงานซื้อวัตถุดิบในประเทศให้หมดก่อนแล้วค่อยนำเข้า เพื่อไม่ให้สินค้านำเข้า จูดราคาผลผลิตในประเทศ อย่างข้าวโพด ไทยผลิตได้ปีละแค่ 4 ล้านตัน แต่ต้องการใช้ 8-9 ล้านตัน ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับในหลักการ ขณะนี้ให้ไปคิดว่าโรงงานจะรับซื้อราคาเหมาะสมที่เท่าไร ส่วนเกษตรกรราคาที่ได้รับเท่าไร แล้วให้นำมาเสนอและหารือกันต่อ ล่าสุด ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังของไทยยังอยู่ในระดับสูง โดยข้าวโพด กิโลกรัม (กก.) ละกว่า 10 บาท มัน กก.ละ 3.50-3.65 บาท ส่วนอาหารสัตว์ กระสอบ (30 กก.) กว่า 500 บาทใกล้เคียงปีก่อน”

นายวัฒนศักดิ์ กล่าวต่อถึงราคาข้าวว่า ยังทรงตัวในระดับสูง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,850 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 14,400 บาท ข้าวเปลือกเจ้า (นาปี) ตันละ 12,500 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 13,300 บาท แต่คนไทยบริโภคข้าวน้อยลง กรมจึงร่วมกับห้างบี&อีซีรณรงค์การบริโภคข้าว โดยนำข้าวสารบรรจุถุงหลายชนิด หลายยี่ห้อ มาจำหน่ายผ่านห้างบี&อีซีกว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ ลดสูงสุด 40% ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-7 มี.ค.นี้ “ปัจจุบัน คนกินข้าวน้อยลงเมื่อก่อน คนละ 440 กก./ปี แต่ล่าสุด น่าตกใจมากเหลือแค่ 75 กก./ปี ส่วนคนในเขตเมืองยิ่งน้อยเหลือแค่ 72 กก./ปี จึงต้องกระตุ้นการบริโภค”

# ภูมิธรรมแจกผลงาน ราคาพืชเกษตรพุ่ง

**ชาว-มัน-ยาง-ปาล์ม  
'คลัง' เร่งกระตุ้นศก.  
ให้ประมูลรอบ67  
ชงรพท.ผ่อนแอลทีวี  
'เศรษฐกิจ' ปลื้ม ตปท.ลงทุน 2.6 แสน  
ล้าน คลังเตรียมมาตรการกระตุ้น ศก.  
ผ่านอสังหาฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อย  
(อ่านต่อหน้า 7)**

**ต่อจากหน้า 1**

## ภูมิธรรม

### นายกฯ ปลื้มตปท.ลงทุน 2.6 แสนล.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความถึงยุทธศาสตร์ไทยในเวทีโลก ในการนำคณะเดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ ระบุว่า "ยุทธศาสตร์ไทยในเวทีโลก รัฐบาลใช้การทูตเชิงรุก ดึงดูดการค้าการลงทุน การนำทีมเดินทางไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในต่างประเทศเป็นผลให้ความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนจากสถิติการขอรับการลงทุนในต่างประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ผมเข้ารับตำแหน่งแล้ว โดยโครงการจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมีเงินลงทุนรวม 265,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 145 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2565 เงินลงทุน 108,300 ล้านบาท) ผมจะ

เดินทางดึงดูดการค้าการลงทุนต่อไปเพื่อความกินดีอยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพ ของพี่น้องประชาชน"

### คลังกระตุ้นศก.ผ่านอสังหาฯ

ขณะที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังกำลังเตรียมออกมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเป็นมาตรการเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คือมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาถูก ราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ผ่อนปรนมาตรการอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) เพื่อกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบคำตอบ

"ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ใช้มาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่อง มาตรการภาษีผ่านบีโอไอ เพื่อกระตุ้นการลงทุน รวมทั้งแพคเกจส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น" นายกฤษฎากล่าว

### ไม่ก้าวล่วงกนง.-จีช่วยมากกว่านี้

นายกฤษฎากล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ต่อปี ถือเป็นมติที่พิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ แต่แนวโน้มเศรษฐกิจคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจในปี 2567 นั้น กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมองที่ตัวเลขใกล้เคียงกัน ส่วนการตัดสินใจว่านโยบายการเงินควรมาใช้ตอนไหนหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าไม่ยากก้าวล่วง แต่

รัฐบาลเห็นว่าน่าจะมาช่วยกันได้แล้ว

### บีราชการให้ประมูลรอบ67

นายกฤษฎากล่าวว่า พร้อมทั้งในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี 2567 ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกรบประมาณนั้น ส่วนราชการที่มีโครงการลงทุนสามารถดำเนินการเพื่อเตรียมการประมูลโครงการ โดยสามารถจ้างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่โออาร์ของโครงการลงทุนได้เลย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้รับทราบ และกรณีที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาในวาระ 2 หรือวาระ 3 แล้ว ส่วนราชการสามารถทำการเปิดประมูลโครงการได้ โดยมีเงื่อนไขกับผู้ที่จะชนะการประมูลว่าจะมีการลงนามก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้แล้ว

### หอค้าชี้ศก.ฟื้นแต่เปราะบาง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้หารือและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างนั้น หอการค้าได้รับทราบถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนโดยที่ประชุม กกร. มองว่าแม้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2567 นี้จะฟื้นตัวได้จากปัจจัยหนุนภาคการท่องเที่ยวแต่ยังมีความเปราะบางจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวตามเต็มที่ ภาคการผลิตยังมีแนวโน้มหดตัว รวมถึงยังเผชิญความเสี่ยงและความท้าทายในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์หลายปัจจัย ทั้ง



การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศ อาจเกิดการปรับเปลี่ยนทางนโยบายสำคัญ ขณะที่ภาคธุรกิจถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงกระทบต้นทุนการดำเนินงานโดยตรง ส่วนการกั๊ยมของประชาชนก็มีภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน

## หวังกนง. ครึ่งหน้าลดดอกเบี้ย

นายสนั่นกล่าวว่า ส่วนตัวเลขเงินเพื่อทั่วไปที่ติดลบต่อเนื่อง 4 เดือน แม้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการปรับลดเชิงเทคนิคตามนโยบายการลดภาระค่าครองชีพด้านพลังงานของภาครัฐ แต่บงชี้ให้เห็นถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแอ ดังนั้น หอการค้าจึงมีข้อเสนอแนะว่าในระยะถัดไป กนง. ควรพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยลดภาระประชาชน ลดต้นทุนผู้ประกอบการซึ่งจะมีส่วนลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสีย รวมถึงเสนอให้มีมาตรการใหม่ๆ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศและเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ตามเป้าหมายต่อไป

## บาทอ่อนรับกนง. คงดอกเบี้ย

น.ส.รุ่ง สงวนเรือง ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการประชุม กนง. ว่า จากถ้อยแถลง กนง. ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากภาคการส่งออกและการผลิต เนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้ แต่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจ หลังการประกาศของ กนง. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอยู่ที่ประมาณ 35.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยภาพรวมในปี 2567 นี้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 4.0% โดยเงินบาทอ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ กนง. ย้ำว่าค่าเงินบาทเคลื่อนไหวสอดคล้องกับค่าเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการคาดการณ์แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

## กรุงศรีลุ้นลดดอกเบี้ยกลางปี

น.ส.รุ่งกล่าวว่า สำหรับการประชุม กนง. ในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยในการประชุมรอบนี้ทำทีของ กนง. แสดงความกังวลต่อภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่กรรมการ 2 ท่านเห็นว่าควรปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี กรณีฐานมองว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.50% ในอีกหลายไตรมาสข้างหน้า แต่จากท่าทีในวันนี้ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงกลางปีเช่นกัน หากเศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้

## ศก. ยังอ่อนแอ เหตุครึ่งดอก

นายฉัตรชัย มากนวล นักวิเคราะห์อาวุโสของ Krungthai COMPASS โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมติ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ว่า จากท่าทีดังกล่าว กนง. ส่งสัญญาณถึงความผ่อนคลายมากขึ้น แต่ประเมินว่าจะยังไม่ปรับทิศทางของการดำเนินนโยบายการเงินในระยะอันใกล้ ในการประชุมครั้งล่าสุด กนง. มองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มอ่อนแอ ลงสะท้อนจากการปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจปี 2567 ลงจากเดิมที่ 3.2% ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 ลงสู่ช่วง 2.5-3.0% และค่ากลาง 2.8% จากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและจีนซึ่งฟื้นช้ากว่าคาด รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จำกัดการเติบโตและเป็นปัจจัยที่สร้างความไม่แน่นอนระยะข้างหน้า

## กรุงไทยมองครึ่ง 2.50% ยาว

นายฉัตรชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กนง. จะยังไม่เร่งปรับทิศทางของการดำเนินนโยบายการเงินและจำเป็นต้องรอความชัดเจนของข้อมูลต่างๆ ในระยะต่อไปเนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางขยายตัว ขณะที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจกดดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นได้ในอนาคต อีกทั้งยังต้องติดตามการปรับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักในต่างประเทศ นอกจากนี้ กนง. ยังสื่อสารว่าการลดดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้

“คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ต่อไป ส่วนการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นและจำเป็นต้องติดตามท่าที กนง. และพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่อไปอย่างใกล้ชิด” นายฉัตรชัยกล่าว

## ธุรกิจซีมีลุ้นหั่นค. รอบหน้า

นายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงกรณี กนง. คงดอกเบี้ย 2.50% ว่า มองว่าเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนจากเริ่มมีคณะกรรมการใน กนง. บางคน มองเห็นความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 0.25% ซึ่งการลดดอกเบี้ยในขณะนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับการลดความเสี่ยงการทำธุรกิจ

และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและภาคประชาชนโดยตรง ที่วันนี้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ขณะที่สภาพคล่องการทำธุรกิจยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ตามคาด กำลังซื้อมีความระมัดระวังสูง ล้งเลการใช้จ่าย สะท้อนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจและการค้าขายของร้านค้าทั่วไป ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็ก เอสเอ็มอีเราหวังว่าการประชุม กนง. ในครั้งถัดไป จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย

## หวังกนง. ลดพรวดเหลือ 2%

“จริงๆ แล้ว ควรปรับดอกเบี้ยลงตั้งแต่รอบนี้แล้ว เริ่มที่ลงอีก 0.5% และเหลือ 2% ก่อนหน้านี้การปรับขึ้น 0.5% เป็นการเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงนั้น แบงก์ชาติไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับประชาชน และเอสเอ็มอีต่างๆ ที่หลักประกันมี แคมทำประกันชีวิต แต่ไม่มีการตรวจสอบ กำกับดูแลที่ชัดเจนให้ความเป็นธรรม” นายแสงชัยกล่าว

## สทท. ยันดอกสูงกระทบธุรกิจ

นายชานานู ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัว โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวอย่างฟื้นตัวไม่เต็มที่มากนัก เนื่องจากยังมีปัญหาแวดล้อมอยู่หลายด้าน การตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ท่องเที่ยวรวม 3.5 ล้านล้านบาท และดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 35 ล้านคน นั้น สิ่งสำคัญคือ การกระจายนักท่องเที่ยว และต้องมีสถานประกอบการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น โดยการจะพัฒนาหรือปรับปรุงสถานประกอบการ ต้องใช้แหล่งเงินทุน แต่ตอนนี้ทุนอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะดอกเบี้ย เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องใช้แหล่งเงินกู้ในการประกอบธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น ทำให้เมื่อดอกเบี้ยสูง ก็เท่ากับหนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ท่องเที่ยวมีเอสเอ็มอีรายเล็กรายน้อยเยอะมาก ในห่วงโซ่ธุรกิจท่องเที่ยวขยายช่องว่างความสามารถในการแข่งขันระหว่างรายเล็กและรายใหญ่มากเข้าไปอีก

## ธุรกิจเที่ยวซีไตรมาสแรกฟื้นน้อย

ด้าน นายชานานู ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไตรมาส 4/2566 อยู่ระดับ 77 เพิ่มขึ้นจากระดับ 69 ในไตรมาส 3/2566 สะท้อน

สถานการณ์ท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติมาก โดยดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 1/2567 อยู่ระดับ 82 โดยผู้ประกอบการคาดว่าไตรมาสแรก 2567 สถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นดีกว่าไตรมาส 4/2566 เล็กน้อย และคาดว่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสแรก 2566 ในทุกภูมิภาค โดยเป้าหมายท้าทาย รายได้รวมจากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วางไว้ถือเป็นเรื่องดีมาก แม้จะเป็นเป้าหมายทำได้ยากมากในปี 2567 แต่ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการธนาคาร เร่งสร้างนโยบายและโครงการเพื่อมาสนับสนุนให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายดังกล่าว หากทำได้สำเร็จจะดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งประเทศ และมีโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศอันดับสองของโลกในด้านรายได้ สทท.มองว่าในด้านปริมาณประเทศไทย มีความพร้อมที่จะทำได้ แต่ด้านคุณภาพ ยังมีความท้าทายหลายด้านที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

### แนะจัดทัวร์สุขภาพสร้างใจ

"หากต้องการรายได้รวม 3.5 ล้านล้านบาท ต้องมาจาก 2 ส่วน คือ ต่างชาติเที่ยวไทย คาดว่ารายได้มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.24-2.30 ล้านล้านบาท ต้องมีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน และใช้จ่ายเฉลี่ย 56,000-57,500 บาทต่อคนต่อทริป อีกส่วนคือไทยเที่ยวไทย 1.20-1.26 ล้านล้านบาท ซึ่งในปี 2562 เคยมีรายได้ไทยเที่ยวไทย 1.08 ล้านล้านบาทมาแล้ว หากใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จะสามารถทำตามเป้าหมายได้" นายชำนาญกล่าว

นายชำนาญกล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สทท. ขอเสนอยุทธศาสตร์ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์มุ่งเป้า 2.ยุทธศาสตร์คลังสมองท่องเที่ยวไทย และ 3.ยุทธศาสตร์ Tourism Clinic เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ Supply Side ที่ปัญหาหลักของผู้ประกอบการมี 4 ด้าน คือ การเงิน บุคลากร การตลาด และนวัตกรรม Tourism Clinic จะเป็นเสมือนคุณหมอคอยตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ เพื่อให้กลับมาแข็งแรงและเก่งกว่าเดิม

### 'ภูมิธรรม'โวพืชเกษตรราคาพุ่ง

ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงประเด็นราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ภายใต้การทำงานของรัฐบาลว่า มาปรับหน้าที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 รัฐบาลนี้ เริ่ม

ต้นด้วยการประกาศเจตนารมณ์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนใช้มาตรการทางการค้าทั้งหมดดูแลชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ได้มีการใช้มาตรการลดราคาตรึงราคาสินค้าที่เป็นมาตรการชั่วคราว และศึกษาโครงสร้างราคาเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว เราไม่ยอมมาซบซีโตรีให้ทุกปีไม่เช่นนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีสินค้าเกษตรราคาขึ้นทุกตัว

"ภาครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ผลักดันดูแลสินค้าเกษตรที่เห็นชัดคือ ราคาข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียว ราคาเพิ่มขึ้น 12% มันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 49% ปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้น 9% ยางพารา ยางแผ่นดิบ เพิ่มขึ้น 22% พืชหัว เช่น หอมแดง เพิ่มขึ้น 27% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น 6%" นายภูมิธรรมกล่าว

### ยันเดินหน้าขายข้าวจีทูจี

นายภูมิธรรมกล่าวถึงการที่ผู้ส่งออกมองว่าการเจรจาขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เกิดยากเพราะราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม ถึง 30 เหรียญสหรัฐต่อตันนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าเจรจาจีทูจีต่อไป โดยเฉพาะกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ได้หารือซื้อขายกันประมาณ 1 ล้านตัน เพิ่มเติมจากผู้ส่งออกเอกชนที่ได้เจรจากันตามปกติอีก 1 ล้านตัน ทั้งนี้ ในส่วนอินโดนีเซียได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาและจัดทำในรายละเอียดมั่นใจเรื่องขายได้ราคาดี แม้ตอนนี้จะมองว่าข้าวไทยราคาสูงแต่การเจรจาก็ยังเดินหน้า

"ไม่แค่เดินหน้าเจรจาขายข้าวให้อินโดนีเซีย 1 ล้านตันเท่านั้น ตอนนี้ยังมีอีกหลายประเทศ ที่สนใจเจรจาจีทูจีซื้อสินค้าเกษตรกับไทย จะนัดเจรจากันต่อไป เรื่องจีทูจีคาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนภายใน 1-2 เดือนนี้" นายภูมิธรรมกล่าว



## ขึ้นทะเบียน GI อะโวคาโดตาก

นายวุฒิกร สิวระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มอีก 1 รายการ คือ อะโวคาโดตาก เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัดตาก ต่อจากสินค้าแปงอเขียวแม่สอด ครกหินแกรนิตตาก และกล้วยหอมทองพพระ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้ โดยมั่นใจว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดงาน “วันเกษตรพบพระ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จัก ส่งผลให้อะโวคาโดตากเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้กับจังหวัดตากและเกษตรกรกว่า 1,080 ล้านบาทต่อปี

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ  
วันที่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2567  
ปีที่: 33 ฉบับที่: 12127  
Col.Inch: 43.40 Ad Value: 47,740  
หัวข้อข่าว: พาณิชย์ตกใจ!คนไทยกินข้าวน้อยลง

หน้า: 5(บน)  
PRValue (x3): 143,220  
คลิป: ชาว-ดำ

## พาณิชย์ตกใจ!คนไทยกินข้าวน้อยลง อัตราบริโภคลด 50%-เร่งรณรงค์กระตุ้นเด็กรุ่นใหม่

กระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงคนไทยกินข้าวน้อยลง 50% เหลือปีละ 75 กิโลกรัมต่อปี เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคเด็กรุ่นใหม่

นายวัฒนศักดิ์ เตือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบริโภคข้าวลดลงอย่างน่าตกใจเกือบ 50% จากเดิม 140 กิโลกรัม/คน/ปี เหลือเพียง 75 กิโลกรัม/คน/ปี และหากเป็นคนที่อาศัยในเขตเมืองจะบริโภคเพียง 72 กิโลกรัม/คน/ปี เท่านั้นถือว่าน่าเป็นห่วงมาก ล่าสุดกรมได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ภายใต้โครงการข้าวถุงรวมใจประหยัดทั่วไทยที่บิกซี

โดยนำข้าวสารบรรจุถุงทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตร 20 ราย มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษ 5-40% ภายในห้างบิกซีกว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-6 มี.ค. 2567 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทยนั้นจะมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลาย มีคุณค่าทางอาหาร โปรตีนและวิตามินหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบ เชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้น และ

สร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

นายอศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า บิกซีร่วมกับกรมการค้าภายใน และบริษัทผู้ผลิตข้าวถุงชั้นนำ 20 แบรินด์ จัดแคมเปญ ข้าวถุงรวมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิกซี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยรวบรวมข้าวสารคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำ 16 ราย 20 แบรินด์ อาทิ ข้าวถุงบุญจรงค์, ข้าวถุงตราจักร, ข้าวถุงหงษ์ทอง, ข้าวถุงแสนดี, ข้าวถุงพนมรุ้ง และข้าวถุงมานูญครอง มาจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด 40% ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-6 มี.ค. 2567 ที่บิกซีทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายคั่นยอดขายโต 30%

“บิกซีให้ความสำคัญกับการสนับสนุน และส่งเสริมในอุตสาหกรรมดังกล่าวตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม ข้าวถุงรวมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิกซี ต่อเนื่องในทุกปีและปีนี้เป็นครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดบิกซีร่วมสนับสนุน เกษตรกรไทยทุกภูมิภาค รวบรวมข้าวสารคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำมาจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวอยู่ทั่วประเทศได้มีรายได้เพิ่มขึ้น”



## ไม่แข็ง! ปรามฝุ่น PM2.5

ปัญหาหมอกควัน-ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้เจ็บป่วยหลายโรค และผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายรัฐบาล

จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดยดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 ไทยพบจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาทั้งประเทศ 1,320 จุด (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 ก.พ.67 ที่มีจุดความร้อน 1,189 จุด)

ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 410 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 341 จุด พื้นที่เกษตร 241 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 162 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 157 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรก กาญจนบุรี 338 จุด ชัยภูมิ 212 จุด นครราชสีมา 77 จุด

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่เมียนมา 1,059 จุด ลาว 407 จุด กัมพูชา 351 จุด และ เวียดนาม 215 จุด

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งแจ้ง! หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลสักพระจ.กาญจนบุรี ให้ไปอยู่ที่อื่น จากกรณีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลสักพระ มีไฟไหม้ป่าหลายจุด บางพื้นที่รุนแรงยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยพบจุดความร้อน 34 จุด พื้นที่ไฟไหม้สะสมรวม 231 จุด สูงสุดกว่าทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่มีการประสานกับหน่วยงานใกล้เคียง ทั้งที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำหนดนโยบายและแนวทางอย่างเคร่งครัดแล้ว

สำหรับพื้นที่ที่ถูกจับตามาก เพราะเป็นเมืองการท่องเที่ยวอย่าง “เชียงใหม่” ทราบว่าคุณภาพอากาศปีนี้ดีกว่าปี 66 มาก!

จากข้อมูลเดือน ม.ค. 67 อากาศดีตลอดทั้งเดือน จุดความร้อนลดลงมากถึง 83% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สอดคล้องกับ นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันข้อมูลเปรียบเทียบค่าฝุ่น PM 2.5 ก่อนหลัง 5 ปีที่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ค่าฝุ่นวันที่ 21 ม.ค. 67 อยู่ที่ 16.7 มกค./ลบ.ม. น้อยกว่าวันเดียวกันของปี 66 มากกว่า 1 เท่าตัว

โดยวันที่ 21 ม.ค. 63 = 53 มกค./ลบ.ม. วันที่ 21 ม.ค. 64 = 58 มกค./ลบ.ม. วันที่ 21 ม.ค. 65 = 26 มกค./ลบ.ม. และวันที่ 21 ม.ค. 66 = 36 มกค./ลบ.ม.

มองภาพรวมแม้ว่าปัญหาฝุ่น PM2.5 ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อน ๆ แต่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ยังไม่พอใจ! จึงมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย-เกษตรฯ-ทรัพยากรธรรมชาติและ-สาธารณสุข ไปพิจารณาความเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ ดังนี้

1.ตัดความช่วยเหลือใด ๆ ในทุกโครงการจากภาครัฐ กับเกษตรกรที่ยังฝ่าฝืนเผาต่อช่วงข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง รวมทั้งการเผาเศษซากพืชต่าง ๆ จากภาคเกษตร ที่รัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องพยายามรณรงค์ให้ใช้วิธีไถกลบ-ฝังกลบ แทนการเผา และป็นี่ยังให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปช่วยขนวัชพืชมามาทำไบโอดีเซล ถ่านไร่ควัน และปุ๋ยอินทรีย์ อีกด้วย

2.เก็บภาษีแพงขึ้น!-ตัดสิทธิ-ลดการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ไปเพาะปลูกกันตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วเผาเศษซากพืชภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จนส่งผลกระทบต่อเข้ามาในประเทศไทย

3.ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ที่ปล่อยปละละเลยให้มีไฟป่า และมีการเผาเศษซากพืชภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะถูกสอบสวนขึ้นบัญชีดำ และดำเนินการทางวินัยอย่างเข้มงวดเด็ดขาดมากขึ้น

ระหว่างที่ยังรอ สส.ในสภา พิจารณาเรื่อง “พ.ร.บ.อากาศสะอาด” ซึ่งยังไม่รู้ว่าอีกกี่เดือน? พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ แต่ นายเศรษฐา โยนไม้แข็ง 3 ข้อสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ

เนื่องจากปัญหาหมอกควัน-ฝุ่น PM 2.5 ถูกยกเป็น “วาระแห่งชาติ” จะทำงานกันแบบเช้าชามเย็นชามเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว!

พัยคัยน้อย